



GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO TĂNG-GIÀ KHẮT-SĨ THẾ-GIỚI  
INTERNATIONAL SANGHA BHIKSHU BUDDHIST ASSOCIATION

## NGỌC SƠN TỊNH XÁ

8318 SE Harney Street - Portland, Oregon 97266  
Tel. (503) 775-2333 • Fax: (503) 775-8981



### Tâm Thư

Kính Bạch: Chư Tôn Đức Tăng Ni

Kính Gởi: Quý đồng hương và Phật tử

Trích yếu: Đại lễ cung nghinh Tôn Tượng Phật Ngọc cho hòa bình thế giới (The Jade Buddha for Universal Peace)

Kính thưa chư tôn đức tăng, ni, quý đồng hương Phật tử.

Thể theo nguyện vọng của quý đồng hương và Phật tử tại Portland, Oregon. Với sự chứng minh của đại lão hòa thượng Thích Giác Nhiên, pháp chủ giáo hội Phật giáo tăng già khất sĩ thế giới, Ngọc Sơn Tịnh Xá sẽ đứng ra tổ chức đại lễ cung nghinh Tôn Tượng Phật Ngọc cho Hòa Bình Thế Giới về Ngọc Sơn Tịnh Xá để quý đồng hương và Phật tử chiêm bái từ ngày 2 tháng 9 đến ngày 12 tháng 9 năm 2010.

Tôn Tượng Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới nguyên thủy là một khối ngọc thạch mang tên Polar Pride (niềm kiêu hãnh bắc cực) được tìm thấy tại vùng bắc Canada năm 2000, nặng 18 tấn, có màu ngọc sáng bóng, không một tỳ vết, bắt nguồn từ giấc mơ của Đức Lạt Ma Zopa Rinpoche cùng với lời khuyến khích của ngài, ông bà Ian Green phát bỏ đề tâm tạo nên Tôn Tượng Phật Ngọc. Phải mất đến 8 năm miệt mài làm việc, hơn 30 nghệ nhân và chuyên gia điêu khắc đến từ Thái Lan, Nepal, Úc... mới hoàn thành được pho tượng cao 4 mét, nặng 4,5 tấn. Tượng Phật được vinh danh là Phật Ngọc cho Hòa Bình Thế Giới (The Jade Buddha for Universal Peace)

Tôn Tượng Phật Ngọc Cho Hòa Bình Thế Giới này được tạc theo khuôn mẫu tượng Phật Thích Ca Mâu Ni đặt tại Bảo Tháp Đại Giác Ngộ (Mahabodhi Stupa) ở Bồ Đề Đạo Tràng (Ấn Độ) dưới sự chứng minh, chỉ đạo và cố vấn kỹ thuật của ngài Lạt Ma Zopa Rinpoche.

Cung nghinh Tôn Tượng Phật Ngọc Cho Hòa Bình Thế Giới về Ngọc Sơn Tịnh Xá để quý đồng hương và Phật tử chiêm bái, một kiệt tác của nghệ thuật điêu khắc, một kỳ quan văn hóa Phật giáo đáng được chiêm ngưỡng và là bảo vật biểu tượng cho khát vọng hòa bình của nhân loại là mục đích của cuộc đại lễ này. Trong kinh Thủ Ấn Tăng Tín Lực, Đức Phật có nói rằng, "Chỉ cần thoáng nhìn một thánh vật cũng đã được vô lượng công đức, hưởng chi đối trước thánh vật mà lễ lạy cúng dường, công đức còn nhiều hơn gấp bội"

Việc cung nghinh Tôn Tượng Phật Ngọc Cho Hòa Bình Thế Giới đòi hỏi một ngân khoản lớn cho việc vận chuyển, tiếp rước, thiết trí lễ đài, an ninh, ẩm thực, v.v. Để cho việc Đại Lễ Cung Nghinh Tôn Tượng Phật Ngọc Cho Hòa Bình Thế Giới được hoàn thành viên mãn, chúng tôi thiết tha kêu gọi quý đồng hương và Phật tử, quý vị thương gia, mạnh thường quân quan tâm hỗ trợ đóng góp nhân lực, tài lực, vật lực để ban tổ chức chúng tôi có đủ ngân khoản hoàn thành đại lễ này.

Xin hồng ân chư Phật gia hộ cho quý đồng hương và Phật tử cùng thân quyến thân tâm thường lạc, phước trí trang nghiêm, sở cầu như nguyện

Chứng Minh

Đại Lão Hòa Thượng Thích Giác Nhiên



Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

Trưởng Ban Tổ Chức

Hòa Thượng Thích Minh Thiện